

เลขที่ 2563-16

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง รายงานการลงนามสัญญาฉบับซื้อพิพาทระหว่างบริษัทฯ กับ Sainty Marine Corporation Ltd. ประเทศจีน
(ปัจจุบันชื่อ Jiangsu Guoxin Corporation Ltd.) (“Sainty”)

บริษัท พีริเซียส ไซฟิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) อ้างถึงข้อพิพาทกับ Sainty อันสืบเนื่องจากสัญญาสั่งซื้อเรือขนส่งสินค้าแห่งกองขนาดระวาง 64,000 เดทเวทตัน จำนวน 11 ลำ (“สัญญาสั่งซื้อเรือ”) สำหรับตัวเรือหมายเลข SAM13009B (เรืออิสรา นารี), ตัวเรือหมายเลข SAM13010B (เรืออินทรีรา นารี), ตัวเรือหมายเลข SAM14017B, ตัวเรือหมายเลข SAM14018B, ตัวเรือหมายเลข SAM14019B, ตัวเรือหมายเลข SAM14020B, ตัวเรือหมายเลข SAM14021B, ตัวเรือหมายเลข SAM14022B, ตัวเรือหมายเลข SAM14023B, ตัวเรือหมายเลข SAM14027B และตัวเรือหมายเลข SAM14028B (“เรือทุกลำ”) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการอนุญาโตตุลาการ และกระบวนการพิจารณาคดีของศาลในเมืองลอนดอน

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่าในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 บริษัทฯ ในฐานะผู้ซื้อ และ Sainty ในฐานะผู้ขาย (บริษัทฯ และ Sainty รวมเรียกว่า “คู่สัญญา”) ได้ลงนามในสัญญาฉบับซื้อพิพาทโดยสมัครใจ (“สัญญาฉบับซื้อพิพาท”) เพื่อระงับข้อพิพาทและข้อเรียกร้องทั้งหมดโดยสิ้นเชิงอันเกี่ยวข้องกับสัญญาสั่งซื้อเรือ เรือทุกลำ สัญญาค้ำประกันการคืนเงินล่วงหน้าค่าต่อเรือ และ/หรือ กระบวนการอนุญาโตตุลาการและกระบวนการพิจารณาคดีทางศาล ทั้งนี้ รายละเอียดหลัก ๆ ของสัญญาฉบับซื้อพิพาท มีดังต่อไปนี้

จำนวนเงินตามสัญญาฉบับซื้อพิพาท	จำนวนเงินตามสัญญาฉบับซื้อพิพาท คือ 40,500,000/- เหรียญสหรัฐ (สี่สิบล้านห้าแสนเหรียญสหรัฐ) ซึ่ง Sainty และ/หรือ The Export-Import Bank of China Jiangsu Branch ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันการคืนเงินล่วงหน้าค่าต่อเรือ (โดยการเรียกร้องเงินตามสัญญาค้ำประกันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับของผู้ซื้อ) จะต้องชำระแก่ผู้ซื้อ ก่อน หรือ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 (“กำหนดวันชำระเงิน”)
ผลหลังจากที่ผู้ซื้อได้รับชำระเงินตามสัญญาฉบับซื้อพิพาทเต็มจำนวน ก่อนหรือในกำหนดวันชำระเงิน	<ul style="list-style-type: none">• จะไม่มีข้อพิพาทและข้อเรียกร้องใด ๆ คงค้างระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายอีกต่อไป• การรับประกันการคืนเงินล่วงหน้าใด ๆ อันเกี่ยวข้องกับสัญญาสั่งซื้อเรือจะสิ้นสุดลง และความรับผิดชอบ หน้าที่ ความรับผิด และข้อผูกพันใด ๆ ของ

	<p>ผู้ค้าประกันการคืนเงินล่วงหน้าภายใต้สัญญาค้ำประกันถือเป็นอันสิ้นสุดลง โดยได้รับการปลดปล่อยจากภาระผูกพันต่าง ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> • คู่พิพาททั้งสองฝ่ายจะถอนคำฟ้อง คำฟ้องแย้ง และ/หรือ คำอุทธรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาส่งต่อเรือ และให้ยุติกระบวนการอนุญาโตตุลาการและกระบวนการพิจารณาทางศาลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยไม่มีข้อพิพาทและข้อเรียกร้องใด ๆ คงค้าง
<p>ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่ได้รับชำระเงินตามสัญญาฉบับข้อพิพาทก่อนหรือในกำหนดวันชำระเงิน</p>	<p>สัญญาฉบับข้อพิพาทจะไม่มีผลบังคับและให้เป็นโมฆะโดยอัตโนมัติ (เว้นแต่มีการขยายระยะเวลาในการชำระเงินโดยการทำข้อตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร) และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะดำเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการ และ/หรือ กระบวนการพิจารณาทางศาลต่อไป</p>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท พีริเซียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)

(นายคาลิต มอยนูดดิน ฮาซิม)
กรรมการผู้จัดการ

(นายกอตัม กูรานา)
กรรมการบริหาร